

## Chủ trương của chúng tôi

SA Lotteries quyết tâm đề xướng và tổ chức một cách có trách nhiệm những giải xổ số quen thuộc của Nam Úc để đảm bảo một môi trường chơi an toàn cho khách hàng của chúng tôi.








## Những Hình Thức Xổ Số Của Chúng Tôi

SA Lotteries tổ chức các hình thức xổ số X Lotto, Oz Lotto, Powerball, Keno, Vé Số Cào Trúng Liên (Instant Scratches), Vé Số Gồm Sáu Con Số (Super 66) và The Pools. Thông tin về cách chơi các hình thức xổ số này có sẵn tại đại lý SA Lotteries gần nơi quý vị cư nhất hoặc tại địa chỉ liên mạng của chúng tôi [www.salotteries.com.au](http://www.salotteries.com.au)

## Những Cơ Hội Quý Vị Trúng Số

Bởi vì quý vị chơi lô tô là để trúng giải, điều quan trọng là quý vị biết mình có thể trúng số ở xác suất nào. Nói chung, cơ hội quý vị trúng giải tùy thuộc vào hình thức xổ số do quý vị chọn chơi và số ván (games) hay dãy số gồm một loạt các con số (lines) mà quý vị mua trên tấm vé số. Ví dụ, một vé số loại Maxi-Pick 36 ván (36-game Maxi-Pick) tạo điều kiện để quý vị có thêm 26 cơ hội trúng giải so với xác suất trúng giải của một vé số loại 10 ván (10-game ticket).

Khi chúng tôi quảng cáo một giải trúng số, chúng tôi sẽ luôn luôn báo cho quý vị biết xác suất trúng giải cao nhất căn cứ theo loại vé số chơi một ván (one-game entry) là bao nhiêu.

Giải số	Xổ vào	Các Cơ hội trúng giải độc đắc
	Thứ Bảy, Thứ Hai và Thứ Tư	1 trong 8,145,060
	Thứ Ba	1 trong 45,379,620
	Thứ Năm	1 trong 76,767,600
	Mỗi vài phút	Spot 10 - 1 trong 8,911,711 Spot 9 - 1 trong 1,380,687 Spot 8 - 1 trong 230,115
	-	\$1 - 1 trong 1,000,000 \$2 - 1 trong 500,000 \$3 - 1 trong 1,000,000 (Ô chữ) và 1 trong 500,000 (Chơi lâu) \$5 - 1 trong 500,000 (Ô chữ) và 1 trong 400,000 (Chơi nhanh) \$10 - 1 trong 450,000 (Lưu ý: đây chỉ là lời khuyến chung thời - hãy coi trong vé số để biết cụ thể)
	Thứ Bảy	1 trong 1,000,000
	Cuối tuần	1 trong 2,760,681

## Chơi có trách nhiệm

SA Lotteries và hệ thống đại lý hỗ trợ và khuyến khích việc đánh bạc có trách nhiệm bằng cách cho phép quý vị lập những quyết định được hướng dẫn về loại giải số nào của chúng tôi mà quý vị muốn chơi và mức độ thường xuyên. Chúng tôi làm được điều này bằng cách tuân hành theo Tiêu Chuẩn Hành Nghề về Bài Bạc Có Trách Nhiệm của Ủy Ban Xổ Số Tiểu Bang và Tiêu Chuẩn Hành Nghề về Quảng Cáo của Ủy Ban Xổ Số Tiểu Bang để đảm bảo các giải số của chúng tôi tiếp tục là một niềm vui và thú tiêu khiển cho người chơi.

## Độ Tuổi được chơi

Một người tối thiểu là 18 tuổi mới được mua vé số hay lãnh giải thưởng trong bất kỳ giải số nào của SA Lotteries. Tương tự như vậy, nếu một đại lý của SA Lotteries nào bán vé số hay trả tiền trúng giải cho một người dưới tuổi là phạm luật. Luật pháp nghiêm cấm người lớn lãnh giải thưởng cho trẻ em. Hình phạt nghiêm ngặt được áp dụng cho những hành vi trái phép này.

## Các Dấu Hiệu Báo Trước về Vấn Nạn Bài Bạc

Nếu quý vị nghi ngờ là mình, hay một người thân cận nào đó của mình, gặp vấn đề về bài bạc, hãy để ý đến những dấu hiệu báo trước dưới đây:

- Đánh bạc là một điều tối quan trọng và thích thú nhất trong đời.
- Dành nhiều thời gian và tiền bạc để đánh bạc.
- Không biết khi nào ngưng bài bạc.
- Không thể cắt giảm thời gian dành cho bài bạc.
- Trờ nên bồn chồn hay khó chịu khi cố gắng cắt giảm.
- Nói dối về số tiền chi dùng cho bài bạc.
- Ăn cắp hay làm những chuyện phạm pháp để chi trả cho bài bạc.
- Liều lĩnh đánh đổi một quan hệ, việc làm, cuộc sống gia đình hay cơ hội tốt cho bài bạc.
- Lệ thuộc vào người khác về tiền bạc để gỡ rối khó khăn tài chính do bài bạc gây ra.

## Quý Vị Cần Sự Giúp Đỡ Phải Không?

Các hình thức xổ số được SA Lotteries thực hiện với chủ đích tạo niềm vui và thú tiêu khiển cho người chơi xổ số. Nếu cờ bạc không còn là niềm vui đối với quý vị, hoặc quý vị cần ý kiến cố vấn để khắc phục vấn đề cờ bạc, thì sẵn có dịch vụ giúp đỡ hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Hãy liên lạc với Gambling Help Line (Đường Giây Điện Thoại Giúp Khắc Phục Vấn Đề Cờ Bạc) qua số điện thoại miễn phí 1800 060 757 để được cấp thời khuyến dẫn và truyền đạt thông tin về vấn đề cờ bạc. Tất cả mọi liên lạc qua điện thoại đều được hoàn toàn giữ kín và các chuyên viên tư vấn có thể chuyển trường hợp của một cá nhân đến những dịch vụ hỗ trợ nhằm khắc phục vấn đề cờ bạc và các tổ chức phúc lợi để được giúp đỡ.